

ดูสมมติฉบับ
www.samilatimes.com
โทร 089 7234395

ทีมบาสฯ ม.หาดใหญ่แจ้ง ชิงชัยบาสฯ ยูลีก

"ม.หาดใหญ่" กลายเป็นทีมบาสเกตบอลจากมหาวิทยาลัยใน ส่วนภูมิภาค ทีมแรกของประเทศไทย ที่ก้าวเข้ามาสู่มหกรรมนัดหวงลูกครั้งที่ 6 ได้เข้ารอบ 11 ทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล เนชั่น - สยาม ยูนิเวอร์ซิตี บาสเกตบอล ลีก ทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจากว่า 1 แสนบาท เปิดสนามนัดแรก "ม.สยาม" เจ้าภาพ พบ "ม.หัวเฉียวฯ" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่สนาม

อาจารย์จิราพร บัวเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายกีฬา สำนักพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ดูแลทีมบาสเกตบอล ม.หาดใหญ่ กล่าวถึงการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ว่าเป็นครั้งแรกที่ม.หาดใหญ่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันนัดสำคัญครั้งนี้ เพราะทีมที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องผ่านเข้ารอบเป็น 8 ทีมสุดท้ายจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส์ ผู้ดูแลทีมบาสเกตบอล ม.หาดใหญ่ เผยว่าทีมบาสฯ ของ ม.หาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเพียงทีมเดียว ที่เข้ารอบและมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีทีมบาสฯ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 ทีม จากทั่วประเทศ เข้าร่วมชิงชัยในศึกนัดชิงครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย



สมาชิกในทีมได้แก่ นายการุณ ชิวโมศรีวงศ์ นายกัมลาศ ลากวณิชย์ นายชรงค์ดี พรมแสงรัตน์ นายธนพล เจริญสุข นายธนพลมี แซ่ฮึง นายปฏิวัติศักดิ์ชัยนันท์ นายพงษ์เทพ แซ่เจ็ง นายพิชญา อภิสถรนนกุล นายวิวัฒน์ จันทร์โร นายวิรัชศักดิ์ สอนกุล นายศุภวัฒน์ แซ่ลือ นายสุวัชร แสงภาคินีย์ นายสุรเชษฐ์ แซ่เสี่ยว นายอนุสรณ์ ทองสุข นายเอกพล แซ่ตัน ผู้จัดการทีม อาจารย์จิราภรณ์ บัวศรี ผู้ฝึกสอนนายสมสวัสดิ์ เข็มสวัสดิ์ ผู้ช่วยฝึกสอนนายสิทธิโชค เข็มสวัสดิ์ นายสุวัชร แสงภาคินีย์ หรือ กิมฮุย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นักกีฬาบาสฯ 1 ใน 12 คน จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ว่าดีใจมาก ๆ ที่ทีมบาสฯ ของม.หาดใหญ่ สามารถ

ฝึกสอน ซึ่งพวกเขาพร้อมมากกับการแข่งขันในครั้งนี้ และจะพยายามทำให้ดีที่สุด"

กิมฮุย กล่าวอีกว่าการแข่งขันในปีนี้เป็นไปด้วย 11 สถาบันจากทั่วประเทศ มีมหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 2 สาย สาย A ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขณะที่สาย B ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแมตช์การแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 50 แมตช์ โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 3 กันยายน 2552 นี้

ฝ่าฟันจนเข้ารอบและได้เข้าร่วมการแข่งขันนัดสำคัญในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าจริง ๆ สมาชิกในทีมประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกคนเป็นนักกีฬาทุนโครงการช้างเผือก ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้การสนับสนุนดูแล ทั้งเรื่องการฝึกซ้อม ผู้

